



Bế mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại phiên bế mạc.

Chiều ngày 15/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ tư.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 21 ngày làm việc, Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tâm lực, trí lực giải quyết một khối lượng công việc lớn, phức tạp. Với sự đồng thuận, nhất trí cao, kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Thứ nhất, về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước: Quốc hội đánh giá cao những kết quả nổi bật, khả năng triển khai 9 tháng qua của năm 2022, nhất là việc triển khai có hiệu

quả các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội. Tuy nhiên, dự báo tình hình kinh tế và chính trị - an ninh thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh và tiếp tục là thách thức đối với việc thực hiện nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cấp, các ngành tập trung cao độ giải quyết dứt điểm những yếu kém, tồn đọng kéo dài của nền kinh tế, triển khai quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ đề ra, cùng với cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước nỗ lực, đoàn kết, phát huy tinh thần vượt qua khó khăn, thách thức,

phần đầu hoàn thành kế hoạch năm 2022 và 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cả giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, về công tác lập pháp: Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp, thông qua 6 luật, 3 nghị quyết, cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác.

Thứ ba, về hoạt động giám sát tối cao: Quốc hội đã nghe và thảo luận sâu sắc, thực chất các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ tư; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ

ba; xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án.

Trên cơ sở kết quả giám sát chuyên đề, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết "Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", trong đó yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí; nâng cao hiệu lực công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, xét xử trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thường xuyên đánh giá hiệu quả thực thi các chính sách, pháp luật đã ban hành để kịp thời điều chỉnh những bất cập, mâu thuẫn; tập trung xây dựng chính sách quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong từng giai đoạn đối với các lĩnh vực trọng yếu như năng lượng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản... qua đó nâng cao tối đa hiệu quả của đời sống kinh tế - xã hội trong 4 lĩnh vực: nội vụ, xây dựng, thanh tra, thông tin và truyền thông.

Nghị quyết về việc chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, trưởng ngành thực hiện

(Xem tiếp trang 4)

VŨ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh)

Hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh

Ngày 15/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên toàn tỉnh 6 tháng cuối năm và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Thu Hằng, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng kiêm Vụ trưởng Vụ Thông tin - Báo chí, Bộ Ngoại giao thông tin tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng. Ngoài ra, các đại biểu còn được thông tin các chuyên đề: Kết quả Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2022 và tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ IX năm 2022; quán triệt, triển khai Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 7/11/2022 của

UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Thông qua hội nghị nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác nhất về tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, từ đó giúp đội ngũ báo cáo viên các cấp của tỉnh thông tin, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, tạo tiền đề vững chắc triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh thời gian tới. Ngoài ra, hội nghị cũng cung cấp một cách có hệ thống các kỹ năng, nghiệp vụ công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

ĐÀO QUYN



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự hội nghị.

● Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Tân Tiến

Chiều ngày 15/11, Ban công tác mặt trận thôn Tân Tiến, xã Thái Đô (Thái Thụy) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Vũ Thanh Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tới dự.

Thôn Tân Tiến hiện có 273 hộ với 1.054 nhân khẩu, trong đó có 110 hộ với 455 nhân khẩu làm nghề khai thác thủy sản. Năm 2022, hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", 100% số hộ trong thôn đã đăng ký hưởng ứng 5 nội dung. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn cùng với các đoàn thể đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển của địa phương. Nhân dân trong thôn luôn đoàn kết giúp nhau trong lao động, sản xuất, làm giàu chính đáng; các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được bà con háng hái tham gia. Phong trào khuyến học, khuyến tài, tự quản bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự được chú trọng. Đến nay, thôn Tân Tiến chỉ còn 4 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo, 98% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", xã hội hóa được gần 90 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa kiểu mẫu.

(Xem tiếp trang 4)

THẾ LỘC

(MTTQ tỉnh)

● Kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Sáng ngày 15/11, Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Thái Bình tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022).

Trường CĐSP Thái Bình tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm Thái Bình thành lập năm 1959. Hơn 60 năm qua, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng vạn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên phục vụ nhiệm vụ phát triển giáo dục của tỉnh; nhiều năm liền Trường dẫn đầu các trường CĐSP của cả nước. Hiện nay Trường có 7 khoa, 2 đơn vị trực thuộc là Trường Mầm non Hoa Hồng và Trường Tiểu học, THCS, THPT Quách Đình Bảo, tập trung đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng chính quy và liên kết đào tạo để nâng chuẩn trình độ cho giáo viên, nhân viên trường học... Những năm qua, Trường CĐSP Thái Bình được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. Trong đó, năm học 2021 - 2022 Trường có 3 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc, 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 6 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

Nhân dịp này, 30 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua được khen thưởng; Trường CĐSP Thái Bình trao 10 suất quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 15/11, thành phố Thái Bình tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) và tổng kết phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập".

Các đại biểu đã ôn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của ngành giáo dục thành phố. Từ những ngôi trường học tạm, thiếu thốn

(Xem tiếp trang 4)

NHÓM PHONG VIÊN

Bứt phá hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế

(Xem trang 2)



Xí nghiệp May Hưng Hà (Tổng công ty May 10) thi đua đẩy mạnh sản xuất những tháng cuối năm.